



บันทึกเรื่องการสร้างมหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ของ

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

อธิการบดี

พิมพ์เผยแพร่

ในวันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙

บันทึกเรื่องการสร้างมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ความเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีกำเนิดระหว่างมหาสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อ “ฟื้นฟูบำรุงศิลปกรรมของชาติให้เจริญรุ่งเรืองและเพาะศิลปินผู้ทรงวิทยาคุณให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น” โดยมีพระราชบัญญัติตราไว้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2486 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 ตามพระราชบัญญัตินั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหน้าที่ “จัดการศึกษาวิชาประติมากรรม จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วิชาโบราณคดี และวิชาช่างศิลป์ อย่างอื่น” มหาวิทยาลัยอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นนายกคณะกรรมการ นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตามกฎหมาย ที่จะเข้าควบคุมบริหารงานอย่างใกล้ชิด

ในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องพึ่งพาอาศัยกรมศิลปากร ทั้งในด้านตัวบุคคล และอาคารสถานที่ กฎหมายจึงได้กำหนดให้อธิบดีกรมศิลปากร เป็นอุปนายกของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และเป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบเท่ากับอธิการบดีโดยตำแหน่ง ด้วยมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับจัดตั้งคณะต่างๆ 4 คณะ คือ คณะจิตรกรรมและประติมากรรม คณะสถาปัตยกรรมไทย คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป์

ในพุทธศักราช 2497 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ ได้ส่ง Sir Charles Darwin มาสำรวจการศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย Sir Charles Darwin ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ไว้ว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยตามความหมายของไทย แต่ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักสากล เพราะหลายมหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรให้การศึกษาวិชาต่างๆ ในวงจำกัด ควรจะรวมมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งล้วนแต่อยู่ในพระนครธนบุรีเข้าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน ความคิดเห็นของ Sir Charles Darwin นี้ เป็นเหตุให้เกิดสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งกลายมาเป็นสภาการศึกษาแห่งชาติในปัจจุบันนี้

การรวมมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้น ไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้ ทำได้แต่เพียงรวมมหาวิทยาลัยต่างๆ ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานของสภามหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัย และเมื่อมีสภาการศึกษาแห่งชาติขึ้นแล้ว สภาการศึกษาแห่งชาติได้ดำเนินการที่จะให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีมาตรฐานเดียวกันและมีวิธีการที่ไม่ลักลั่น จึงได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรแก้ไขเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ ในพุทธศักราช 2506 และพุทธศักราช 2508 ยกฐานะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นข้าราชการพลเรือน และกำหนดให้มีตำแหน่งอธิการบดี แทนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย

สถานที่ของมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากต้องอาศัยก่อสร้างอาคารในที่ดินของกรมศิลปากรซึ่งแคบอยู่แล้ว จึงคับแคบมาก แม้ในระยะหลังมหาวิทยาลัยได้ที่ดินวังท่าพระของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งอยู่ติดกันมาเป็นส่วนของมหาวิทยาลัย แต่การขยายงานก็ทำได้เพียงเล็กน้อย รับนักศึกษาเข้าใหม่ได้ปีละประมาณ 125 คนเท่านั้น และจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นก็เกิน 500 คนไปไม่ได้มากนัก ดังนั้นความคิดที่จะย้ายมหาวิทยาลัยไปตั้ง ณ ที่อื่นจึงมีอยู่ และมหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการย้ายมหาวิทยาลัยต่อรัฐบาล เป็นโครงการ 3 ปี ค่าใช้จ่าย 42 ล้านบาท

โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมพิจารณาโครงการย้ายมหาวิทยาลัยดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2508 ลงมติ “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนี้รับไปพิจารณาทำโครงการใหม่”

โครงการที่สร้างขึ้นใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ เปลี่ยนชื่อจาก “โครงการย้ายมหาวิทยาลัยศิลปากร” มาเป็น “โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร” เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2509 มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. เป็นโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2510- 2515)
2. ขยายวงงานให้สอดคล้องกับหลักการสากล คือ ให้การศึกษาวิชาใด ๆ ก็ได้ ไม่จำกัดอยู่ในวงศิลปะและโบราณคดี ในระยะ 6 ปี ตามโครงการจะจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะดุริยางคศิลป์ และคณะครุศาสตร์ ตามลำดับ
3. ขยายปริมาณรับนักศึกษาให้มากขึ้นตามความต้องการของประเทศ จัดการก่อสร้างอาคารและเตรียมหาอาจารย์ เพื่อรับนักศึกษาเข้าใหม่เพิ่มขึ้นที่ละน้อยจนสามารถรับเข้าได้ 880 คน ในปีถัดจากปีสุดท้ายของโครงการ (พ.ศ. 2516) ในปีนั้นควรจะมียังนักศึกษาทั้งสิ้น ประมาณ 2,655 คน
4. เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบจึงขอใช้บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเนื้อที่ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา ส่วนสถานที่เดิมนั้นก็ยังคงเก็บไว้เพราะหน่วยงานบางหน่วยงานจะย้ายไปไม่ได้ และอาจใช้เป็นที่ศึกษาของนักศึกษาชั้นปริญญาโท
5. ของบประมาณก่อสร้าง 6 ปี ตามโครงการเป็นเงิน 71 ล้านบาท
6. เนื่องจากสถานที่ใหม่ที่พระราชวังสนามจันทร์อยู่ในส่วนภูมิภาค จึงต้องจัดบริการสำหรับนักศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการกินอยู่ จึงควรใช้ระบบวิทยาลัย (College System)

พร้อมกับโครงการดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ด้วยว่า เนื่องจากความรีบด่วน โครงการนี้ยังมิได้รับการพิจารณาจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากร สภาการศึกษาแห่งชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ จึงควรตั้งกรรมการขึ้นชุดหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆ ให้ทันเวลาของการตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2510

คณะรัฐมนตรีลงมติ มีสาระสำคัญเป็น 3 ข้อดังนี้

1. รับหลักการโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยที่เสนอไป ทั้งให้ตั้งกรรมการดังที่เสนอ แต่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแทนท่านนายกรัฐมนตรี
2. ให้ดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้สอนวิชาในสาขาอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้แล้วได้ด้วย
3. งบประมาณค่าก่อสร้าง ซึ่งได้รับในงบประมาณปี 2509 จำนวน 2,900,000 บาท นั้น ให้นำไปใช้ก่อสร้าง ณ สถานที่ใหม่ได้

แนวปฏิบัติในชั้นดำเนินงาน

1. จังหวัดนครปฐม มีพระปฐมเจดีย์ประดิษฐานอยู่จึงนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของโบราณคดี และศิลปะแห่งสำคัญในประเทศไทย จึงเหมาะที่จะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์สถานด้วย

2. พระราชวังสนามจันทร์ เคยเป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ที่สนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งในทางโบราณคดีและศิลปะทั้งปวง ทรงเป็นนักโบราณคดีและศิลปินชั้นเยี่ยม โดยเฉพาะในทางวรรณศิลป์ ทรงสนับสนุนนาฏศิลป์ ตลอดจนสมัยของพระองค์และที่พระราชวังสนามจันทร์นี้ได้ทรงสร้างอนุสาวรีย์ พระพิณเศครวไรที่สนามหน้าพระที่นั่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระราชวัง เป็นที่สังเกตว่าพระพิณเศครวไรเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ และเป็นตราของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย ดังนั้นจึงสมควรที่จะรักษาพระราชวังสนามจันทร์นี้ให้อยู่ในสภาพเหมือนในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเพื่อนักศึกษาและประชาชนจะได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ปรากฏในอดีต การก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยนั้น ควรจัดทำทางด้านหลังพระที่นั่งและรอบนอกเท่านั้น

3. พระราชวังสนามจันทร์ ขณะนี้เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด และหน่วยราชการอื่น ที่บ้านพักข้าราชการ - การและโรงเรียน ทั้งยังได้ให้เอกชนเข้าไปหลายราย การจัดเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนั้นจะกระทำโดยเร็วมิได้ และขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยราชการต่างๆ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง แต่ในการจัดสร้างมหาวิทยาลัยนั้นจำเป็นต้องวางผังทั่วไป เสียก่อนและดำเนินการก่อสร้างตามผังนั้น ดังนั้นอาจมีความจำเป็นต้องการใช้ที่ดินแห่งหนึ่งก่อนอีกแห่งหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะขอความร่วมมือจากหน่วยราชการต่างๆ และเอกชน แต่จะพยายามมิให้เกิดความเดือดร้อน

4. การก่อสร้างในระยะต้นของโครงการ คือ สร้างวิทยาลัยหนึ่งวิทยาลัย ซึ่งอาจให้ชื่อว่า “วิทยาลัยทับแก้ว” ใช้เงินงบประมาณ 2 ยอด คือ ยอด พ.ศ. 2509 2,900,000 บาท และยอด พ.ศ. 2510 8,200,000 บาท ตามโครงการจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2511 และจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ขึ้นพร้อมกัน วิทยาลัยแห่งแรกนี้จะเป็วิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหญิง แต่ขณะที่ยังมีได้ก่อสร้างวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชาย จะให้นักศึกษาชายร่วมใช้ไปก่อน

5. ตามโครงการ 6 ปี จะมีวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหญิง 2 วิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชาย 2 วิทยาลัย และจัดตั้งคณะขึ้น 4 คณะ คือ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะดุริยางคศิลป์ และคณะครุศาสตร์ นักศึกษาจะศึกษาวิชาใดก็ตามจะให้มีความรู้ทางศิลปะและโบราณคดีบ้าง และเมื่อตั้งคณะครุศาสตร์ขึ้นเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้ว จะได้ครูที่มีความรู้ทางศิลปะและโบราณคดีไปประจำทำการสอนอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เข้าถึงจิตใจของนักเรียนที่ละน้อยแต่อย่างทั่วถึง

ระบบวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย

การจัดมหาวิทยาลัยนั้น ย่อมจัดได้ในรูปต่างๆ จะจัดในรูปใดนั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์และสภาพความเป็นอยู่ในสังคม มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นใหม่ในหลายประเทศได้หันมาใช้ระบบวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยอาจมีวิทยาลัยได้หลายวิทยาลัย โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ละวิทยาลัยมีอธิการเป็นหัวหน้า และมีอาจารย์จำนวนหนึ่งซึ่งสามารถสอนได้หลายวิชา อธิการและอาจารย์ดำเนินการปกครองนักศึกษา จัดเรื่องกินอยู่ช่วยเหลือแนะนำนักศึกษาของวิทยาลัยในสิ่งที่ควรรู้ควรทำเสมือนเป็นผู้ปกครองรับช่วงมาจากบิดามารดา นักศึกษาผู้ใต้อ่อนวิชาใด ก็ช่วยแก้ไขเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีที่สุด ตลอดจนจนสร้างความเป็นผู้นำให้ในระดับที่เหมาะสมแก่การที่จะออกไปประกอบอาชีพ อาจสอนวิชาทั่วไปที่เรียกว่า Liberal Arts นอกเหนือจากหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยด้วย

เมื่อวิทยาลัยทำหน้าที่ดังกล่าวมานี้ คณะต่างๆ เช่น คณะอักษรศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ย่อมพ้นจากภาระหน้าที่การปกครอง จะได้ดำเนินการทางด้านวิชาการแต่อย่างเดียว คือจัดการสอนการสอบและการ

วิจัยอาจารย์ผู้สอนในคณะต่างๆ นั้น ก็คือ อาจารย์ที่ประจำอยู่ตามวิทยาลัยต่างๆ นั้นเอง มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดให้ว่าอาจารย์ผู้ใดจะต้องสอนวิชาใดให้แก่คณะใด ในทางปฏิบัตินักศึกษาจะต้องไปเรียน เช่น ไปฟังปาฐกถาตามวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกันตามเวลาที่กำหนด

การปฏิบัติดังนี้ ในวิทยาลัยหนึ่งๆ จะมีนักศึกษาที่ศึกษาวิชาต่างๆ กัน และอาจารย์ของวิทยาลัยก็จะเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาให้แก่คณะต่างๆ หลายคณะ ทุกคนจะเรียนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง เพราะอยู่ใกล้ชิดกัน ไม่ศึกษาอยู่ในวงแคบเฉพาะวิชาของตน ถูกหลักของการศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์แก่ตนอย่างยิ่ง เมื่อออกไปประกอบอาชีพในภายหน้าไม่มีการแตกแยกเป็นคณะฯ

จำนวนนักศึกษาในวิทยาลัยหนึ่งๆ นั้นต้องจำกัดด้วยอาคารสถานที่ จำนวนอาจารย์ที่จะช่วยเหลือควบคุมและด้วยวิธีการ ตามปกตินักศึกษาจะต้องกินนอนอยู่ในวิทยาลัย แต่อาจให้เดินเรียนบ้างซึ่งถือเป็นข้อยกเว้น วิทยาลัยอาจวางระเบียบให้ผู้ใดที่เดินเรียนเข้ามาประจำในวิทยาลัยชั่วระยะเวลาหนึ่ง วิทยาลัยจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนแทนมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยทับแก้ว

วิทยาลัยแห่งแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ ควรมีชื่อว่า “วิทยาลัยทับแก้ว” เพื่อเชิดชูนาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่อาคารหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ชิดกับอาคารหลังแรกของวิทยาลัยนี้ การตั้งชื่อวิทยาลัยนี้จะต้องปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ แต่จะขอใช้ชื่อนี้ไปพลางก่อน

วิทยาลัยทับแก้ว จะเป็นวิทยาลัยที่มีรั้วรอบ มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ตั้งอยู่ในที่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐมเดิม ที่อยู่ทางด้านตะวันตกของ “ทับแก้ว” จะมีอาคารใหญ่ 3 หลัง คือ หอนอนสองหลังและตึกเรียนหนึ่งหลัง จะต้องมียุ้งอาหาร ห้องสมุด ห้องพักผ่อน และสนามกีฬา กำหนดจะให้เป็นวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหญิงในที่สุด แต่ในปีแรกจะต้องรับนักศึกษาชายด้วย

ตามงบประมาณที่ได้รับในขณะนี้ กำหนดจะรับนักศึกษาให้อยู่กินนอนได้ 240 คน และจะรับนักศึกษาเดินเรียน 160 คน เมื่อมีงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม อาจรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้อีกบ้าง แต่อย่างมากนักศึกษาของวิทยาลัยจะต้องไม่เกิน 600 คน จะได้มีอาจารย์ในอัตราส่วน 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน

คณะบดีคณะอักษรศาสตร์ก็คงจะมีสำนักงานอยู่ที่วิทยาลัยทับแก้วนี้เอง โดยเฉพาะในระยะปีแรก หลักสูตรปริญญาตรีของคณะอักษรศาสตร์ ควรจะเน้นหนักทาง “ภาษาและวรรณคดีไทย” และ “ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ”

ตึกหอนอนหลังแรกของวิทยาลัย

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติให้นำเงินค่าก่อสร้าง ในงบประมาณ พ.ศ. 2509 ของมหาวิทยาลัยไปใช้ก่อสร้างที่พระราชวังสนามจันทร์ จะให้สถาปนิกเขียนแบบแปลนใหม่ ก็จะไม่ทันการ จึงได้พิจารณาอาคารต่างๆ ที่สร้างอยู่แล้ว เพื่อดูว่าอาคารหลังใดจะมีแบบแปลนตรงตามความประสงค์ และอยู่ในวงเงินที่มีอยู่ ในที่สุดก็ได้ตกลงเลือกอาคารหอนอนของโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทของกระทรวงมหาดไทย ที่วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา แบบแปลนเป็นของนายวาทัญญู ณ ถลาง จึงได้แบบแปลนมาเพื่อประกวดราคาโดยแก้ไขแบบแปลนนั้นเพียงเล็กน้อย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกร เป็นผู้ประมูลได้ ราคา 2,887,500 บาท

อาคารหลังนี้เป็นตึก 4 ชั้น ยาว 64 เมตร ชั้นบน ทั้ง 3 ห้อง เป็นห้องนอน มีบันไดขึ้น 2 ทาง แต่ละ บันไดให้บริการแก่ห้องนอน 6 ชุด ชุดหนึ่งๆ มีห้องนอน 4 ห้อง นอนได้ 10 คน มีห้องทำงาน หรือห้องพักผ่อน และห้องน้ำทุกชุด ดังนั้น ทั้งหลังจะอยู่ได้ 120 คน ปกครองดูแลกันเป็น 12 ชุด ชุดละ 10 คน

กำหนดวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกนี้ ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2509 มีดวงฤกษ์ ดังนี้

